





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

18 มิถุนายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>แก้ปัญหายาเสพติด</p> <p>ประกาศกฎกระทรวงยาบ้า 1 เม็ด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, hfocus, isranews, topnews, thebangkokinsight, thaipbs, thainews)</p> <p>- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงสาธารณสุข ที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สร. กำหนดปริมาณยาเสพติดแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม หรือ 1 เม็ด กรณีที่เป็นเกล็ด ผง ผลึก มีน้ำหนักไม่เกิน 20 มิลลิกรัม กฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ที่ให้สันนิษฐานว่า มีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>ประชุมคกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, บ้านเมือง, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, thecoverage, INN, CH7, newtv, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สร. เป็นประธานการประชุมคกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. และ นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรม คร. พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ระบุ หากต้องการให้ประเทศเดินไปข้างหน้า ต้องดำเนินการตามพ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ที่กำหนดให้ทำกฎหมายลูกที่เกี่ยวกับเรื่องแอลกอฮอล์ภายใน 2 ปีด้วย รวมถึงข้อมูลผลการศึกษานำร่องเปิดสถานบริการถึงตี 4 จะต้องนำเสนอ คกก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและพิจารณา แต่จุดยืนของ สธ. ไม่ได้สนับสนุนให้มีการขยายเวลาและพื้นที่การจำหน่ายโดยดูจากข้อมูลสถิติตัวเลขและกฎหมายทุกมุม</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรม คร. เผยว่า ที่ประชุมรับทราบผลการศึกษาข้อเท็จจริงกรณีการขยายเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ พบข้อมูลสถานบริการในพื้นที่ที่มีการขยายเวลาฯ เกิดผลกระทบมากกว่าพื้นที่ที่ไม่ขยาย ดังนี้ 1.การเสียชีวิตช่วงตี 2 ถึง 6 โมงเช้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีสถานบริการ 2.สถิติคดีเมาแล้วขับในจังหวัดน่านพุ่งเพิ่มมากขึ้น 3.ความรับผิดชอบของผู้ขายในเขตโซนนิ่งยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 4.รายได้ที่เพิ่มอาจไม่ใช่เรื่องการขยายเวลาขายอย่างเดียว และ 5.ปัญหาอื่น ๆ เช่น เตือดร้อนราคาจากคนเมา รบกวนภาระงานตำรวจและห้องฉุกเฉิน รพ.เพิ่ม เป็นต้น รวมถึงพิจารณาขอความร่วมมือกับหน่วยงานราชการร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี 67 ในวันวิสาขบูชา และพิจารณาอนุญาตเรื่องการเยียวยารักษาผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผู้ที่ติดแอลกอฮอล์ และอนุญาตผู้ติดยาเสพติดและบำบัดผู้ติดยาเสพติด และคำเตือน ที่จะต้องเสร็จภายในเดือนพ.ย.67 สรุปยังใช้หลักคำเตือนและบรรทัดฐานตามกฎหมายที่มีการออกไว้ล่วงหน้าทั้งของสรรพสามิต และ อย.</p>	-
<p>สร.รับรักษา เด็กชาย 6 ขวบ ป่วยปานเต็มแผ่นหลัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ทวีช่อง 3,7)</p> <p>- นายกองตรี ดร.ธนภฤต ผู้ช่วยรมต.ประจำ สธ. รับเรื่องจาก มูลนิธิเป็นหนึ่งที่น่าครอบครัวเด็กชายวัย 6 ขวบ ป่วยเป็นโรคปานหรือไฝยักษ์ทั่วแผ่นหลัง เข้าขอความช่วยเหลือ มี พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ และ นพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เข้าให้การช่วยเหลือ โดยจะมีการประสานสถาบันโรคผิวหนัง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พิจารณาแนวทางการรักษา ซึ่งเป็นการรักษาตามสิทธิ์ของ 30 บาท รักษาทุกที่</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- อธิปไตยกรรมการแพทย์ ระบุ จากลักษณะของโรคเข้าข่ายป่วยด้วยโรคไฝยักษัตั้งแต่กำเนิด อาจมีผลกระทบต่อระบบอื่น ๆ มีผลต่อการทรงตัว แผนการรักษาเบื้องต้นต้องตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อก่อนให้แพทย์วางแผนการรักษาต่อไป</p>	
<p>มาตรการรับมืออุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผจก., ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, inn, thebangkokinsight, thebetter, mcot, thejournalistclub)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย สธ.วาง 6 มาตรการ เตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะ 35 จังหวัดเสี่ยง ให้ เตรียมแผนป้องกันอาคารสถานที่ เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์/อุปกรณ์การแพทย์ ไปไว้ในที่ปลอดภัย สำรองยา/เวชภัณฑ์ตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่ พร้อมจัดทีมเฝ้าระวังสถานการณ์ ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเปราะบาง และ รายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินทันที</p>	-
<p>โรคโควิด 19 และโรคไข้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, thecoverage, newtv, TNN, thailandplus)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยข้อมูลสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทย มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ 1 ม.ค.-15 มิ.ย. 67 มีผู้ป่วยรักษาใน รพ. 26,126 ราย เสียชีวิต 144 ราย และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 9-15 มิ.ย. 67 พบผู้ป่วยรักษาใน รพ. 2,881 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 748 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 339 ราย และเสียชีวิต 7 ราย ผู้ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่ม 608 นอกจากนี้ พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนอย่างต่อเนื่อง โดยพบในเรือนจำมากที่สุด รองลงมา โรงเรียน วัด และค่ายทหารตามลำดับ ส่วนสายพันธุ์หลักที่ระบาดส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ JN.1 อาการไม่รุนแรง</p> <p>- สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ 1 ม.ค.-8 มิ.ย. 67 มีรายงานผู้ป่วย 174,513 ราย ผู้เสียชีวิต 10 ราย ใน จ.นครราชสีมา 5 ราย จ.นครศรีธรรมราช 2 ราย จ.ชัยภูมิ จ.สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพฯจังหวัดละ 1 ราย ส่วนใหญ่พบการระบาดในเรือนจำมากที่สุด รองลงมา โรงเรียน วัด ค่ายทหาร และโรงงานอุตสาหกรรม ตามลำดับ คาดว่าจำนวนการป่วยรายสัปดาห์ จากโควิด 19 และไข้หวัดใหญ่จะยังเพิ่มขึ้น และน่าจะสูงสุดในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม จึงขอเน้นย้ำ มาตรการดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด</p>	-
<p>เดงกี ฮีโร่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย กรมควบคุมโรค และกทม. ผนึกกำลังภาคเอกชน และพันธมิตร ร่วมมือ Dengue-zero ในงานวันไข้เลือดออกอาเซียน 2567 หรือ ASEAN Dengue Day 2024 ภายใต้แนวคิด "Dengue Hero towards Zero Death" เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้แก่ ประชาชนถึงอันตรายของไข้เลือดออกที่ใกล้ตัว และวิธีการป้องกันจากโรคไข้เลือดออก พร้อมชวนทุกคนมาเป็น "ฮีโร่" ช่วยกันส่งต่อ แนวทางการป้องกันไข้เลือดออกให้คนรอบตัว เพื่อลดอัตราการระบาดและทำให้ไข้เลือดออก เหลือศูนย์ต่อไป</p>	-
<p>เชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ch7, hfocus, newtv, thecoverage)</p> <p>- กรมควบคุมโรค ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณี พบผู้ป่วยกลุ่มอาการภาวะช็อก จากการติดเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส (STSS) เพิ่มสูงขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ว่า สถาบันโรคติดต่อแห่งชาติญี่ปุ่น ฉบับที่ 21 วันที่ 20-26 พ.ค.2567 พบผู้ป่วย STSS จำนวน 30 คน เสียชีวิต 6 คน โดยตั้งแต่ต้นปี 2567 พบผู้ป่วย STSS สะสม 690 คน เสียชีวิต 163 คน หรือร้อยละ 23.6 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ อายุ 70-79 ปี 149 ราย หรือร้อยละ 21.6 สำหรับประเทศไทยไม่พบผู้ป่วย STSS แต่มีรายงานการติดเชื้อ Streptococcus กลุ่ม A ซึ่งเป็นเชื้อประจำถิ่นที่ทำให้เกิดโรคไข้ดำแดงมีการติดเชื้อเป็นหนองหรือจุดเลือดออกที่คอหอยและต่อมทอนซิล มักมีอาการไม่รุนแรง สำหรับผู้ที่วางแผนจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ควรให้ความสำคัญในการป้องกันตนเอง ก่อนการเดินทางตรวจสอบสถานการณ์โรคในพื้นที่ที่จะเดินทางไป ที่เว็บไซต์ https://www.niid.go.jp/ เตรียมหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ อุปกรณ์ทำความสะอาดแผล ทายาฆ่าเชื้อ และปิดแผลด้วยพลาสเตอร์ เป็นต้น และแนะนำให้ซื้อประกันสุขภาพล่วงหน้าก่อนการเดินทาง</p>	-
<p>รพ.สงฆ์และพระ-เณรห่างไกลบุรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย WHO ประกาศให้ภาวะติดเชื้อเป็นโรคเรื้อรัง ซึ่งไม่ต่างอะไรจากโรคเรื้อรังทั่วไป โรงพยาบาลสงฆ์จึงขอกรมรงค์ให้พระภิกษุสามเณรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการลด ละและเลิกสูบบุหรี่ในที่สุด โดยได้บูรณาการการรักษาจากสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงดำเนินการเชิงรุกต่างๆ เช่น จัดนิทรรศการกรมรงค์เลิกสูบบุหรี่ กิจกรรมถวายความรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ในการออกหน่วยตรวจคัดกรองสุขภาพที่วัดและในวัดที่มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อป้องกันนักสูบบุหรี่ใหม่ ทั้งรพ.สงฆ์ยังเปิดให้บริการคลินิกเลิกบุหรี่ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์อยู่ประจำ เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาการเลิกบุหรี่ให้กับพระภิกษุสามเณร ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามข้อมูลได้ที่ โรงพยาบาลสงฆ์ โทร.0-2640-9537 ต่อ 5106</p>	
<p>ไขเลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ บ้านเมือง</p> <p>- นายชาญชัย บุญอยู่ นพ.สสจ.เลย เผย ข้อมูลจากงานระบาดวิทยา สสจ.เลย ตั้งแต่วันที่ 1 มค. 67 - 12 มิ.ย. 67 พบผู้ป่วยไขเลือดออกใน จ.เลย แล้ว จำนวน 336 ราย หากมีคนเจ็บป่วยในบ้าน โดยเฉพาะมีไข้สูง ปวดศีรษะ อาเจียน พบจุดเลือดออกตามตัวต้องรีบไปตรวจยังสถานบริการสาธารณสุขทันที ห้ามซื้อยารับประทานเองโดยเด็ดขาด และช่วงนี้ยังพบมีการระบาดของโรคไขเลือดออกอยู่ จึงขอให้ท่านได้ช่วยกันดูแลบ้านและบริเวณบ้านอย่าให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และนอนกางมุ้งทุกครั้ง สำรวมมุ้งลวดถ้าชำรุดต้องซ่อมแซมทันที นอนกางมุ้ง ระวังยุงกัด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, sonhitalk, news1live, mcot)</p> <p>- นพ.ยง ภูววรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ เผย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ทำการศึกษาในรอบ 10 กว่าปี โดยใช้ข้อมูลของ สธ. พบว่าไขเลือดออกจะระบาดปีเว้นปี หรือปีเว้น 2 ปี ซึ่งเมื่อปี 2566 มีการระบาดอย่างมาก ยาวมาถึงต้นปี 2567 หลังจากนั้นการระบาดก็ลดลง โดยเดือนที่ระบาดของไขเลือดออกส่วนใหญ่จะเป็นครึ่งปีหลังตั้งแต่ ก.ค. เป็นต้นไปจนถึงประมาณ พ.ย. โดยขณะนี้เข้าสู่เดือน ก.ค. แล้ว การระบาดของไขเลือดออกก็น้อยกว่าปีก่อน ๆ มาก และมีแนวโน้มว่าการระบาดจะน้อยลงกว่าปีที่แล้วมาก</p>	-
<p>จุดสะสมเชื้อราในบ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sanook)</p> <p>- เพจกรมอนามัย โพสต์ ช่วงฤดูฝนระวังการสะสมของเชื้อราตามที่ต่าง ๆ เช่น เพดานผนังบ้าน เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ชุดเครื่องนอน ตู้เสื้อผ้า ใต้พรมเครื่องนอน เครื่องปรับอากาศ ในด้านผลกระทบต่อสุขภาพ ควรระวัง โรคหอบหืด ผื่นตามผิวหนัง ภูมิแพ้และปอดอักเสบ ควรหมั่นทำความสะอาดบ้านที่อยู่อาศัย ให้ไม่มีเชื้อราสะสมและส่งผลเสียต่อสุขภาพ</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยนิวส์ออนไลน์)</p> <p>- รพ.ราชวิถี ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องประโยชน์ของกะปิ 10 ข้อ กินเป็นประจำจะทำให้สุขภาพดี มีการอ้างนำข้อมูลมาจาก รพ.ราชวิถี ยืนยันเป็นข้อมูลเท็จ รพ.ไม่เคยมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว โดยกะปิไม่สามารถให้ข้อมูลสรรพคุณได้ชัดเจน รวมทั้งมีปริมาณโซเดียมและการปนเปื้อนสูง เป็นอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุกจึงไม่ควรทานเป็นอาหารหลัก</p>	-
<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, thaipbs)</p> <p>- รศ.นพ.ชัยยศ คงคติธรรม หัวหน้าสาขาวิชาประสาทวิทยา รพ.รามธิบดี กล่าวว่า บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นยาพิษทำลายสมอง จากผลงานวิจัยพบความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลงทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เพราะการพัฒนาของสมองถูกรบกวนโดยตรงจากสารนิโคติน โดยเด็กที่เคยสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มที่ประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลงมากกว่าเด็กที่ไม่เคยสูบบ้าง 3-4 เท่า ส่วนผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลงมากกว่าคนที่ไม่เคยสูบบ้าง 2 เท่า</p> <p>- รศ.ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับการเริ่มมีการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า มีผลสำรวจวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า 53% มีภาวะเสี่ยงโรคซึมเศร้า เกิดจากนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าที่มีการแต่งกลิ่นรสชาติ เป็นสารเสพติดเป็นพิษต่อสมอง ทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ประสาทในส่วนที่เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า แนะนำทุกฝ่ายต้องร่วมจัดการปัญหาอย่างจริงจัง</p>	--
<p>พ.ร.บ.อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย กล่าวถึง กรณี สธ.จะจัดทำร่าง พ.ร.บ.อสม. เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในแง่ของสิทธิและสวัสดิการ โดยเฉพาะค่าตอบแทน 2,000 บาทต่อเดือน ว่า ตนมองว่าการบริหารงานแบบเดิมที่อยู่แล้ว ซึ่งความมั่นคงที่ สธ. หรือกรม สบส. ต้องการสร้างให้กับ อสม. ควรต้องตอบให้ได้ว่าคืออะไร และเป็นรูปแบบไหน ไม่อย่างนั้นจะส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน หาก สธ. ต้องการให้ อสม. มั่นคงเรื่องค่าตอบแทน ผ่านการออก พ.ร.บ.อสม. มารองรับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือทำให้เป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐ และเนื้องานที่ อสม. อาจต้องรับผิดชอบมากขึ้น รวมถึงจะทำให้สถานะของ อสม. จากที่ไม่มีสังกัด หรือมีใครมีอำนาจสั่งการ มาสู่การมีสถานะอยู่ภายใต้สังกัด สธ. ชัดเจน อาจส่งผลให้อาณาเขตการปฏิบัติหน้าที่กับ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปสังกัด อบจ. อาจเกิดความสับสนในเรื่องหน้าที่และภาระงาน</p>	
<p>ข้อเสนอการบริหารอัตรากำลังคนช่วงถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- ทีมวิจัยจากคณะพยาบาลศาสตร์ สบข. สนับสนุนการวิจัยโดย สวรส. เผย ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารอัตรากำลังคน ด้านสุขภาพช่วงระยะเปลี่ยนผ่านจากการถ่ายโอน รพ.สต. สู่อบจ. ได้แก่ 1. อบจ. แต่ละจังหวัดควรดำเนินการสื่อสารสร้างความเข้าใจ ในเรื่องของการถ่ายโอนกำลังคน กรอบอัตรากำลัง ค่าตอบแทน และความก้าวหน้าตามสายงาน 2.อบจ. ควรกำหนดลักษณะงาน และลักษณะเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งถ่ายทอดสู่บุคลากรทุกระดับ 3.อบจ. และ สสจ. ควรร่วมกันเร่งทำ MOU เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อบจ. ด้านการสาธารณสุขมูลฐานและการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 4.ในระยะเปลี่ยนผ่าน สสจ. ควรทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของบุคลากร รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไป 5.สธ.ควรเพิ่มทางเลือกสำหรับผู้ไม่ประสงค์ถ่ายโอน 6.กสพ. ควรดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนดในคู่มือแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนฯ อย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 7.ในระยะยาว อบจ. ควรจัดทำกรอบอัตรากำลังให้มีบุคลากรด้านสุขภาพครบทุกสาขาวิชาชีพโดยเฉพาะแพทย์ 8.อบจ. ควรจัดสรรอัตรากำลังให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำหนดไว้ 9.อบจ. ควรนำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรมาใช้ 10.อบจ. ควรจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ แนวทางการเลื่อนระดับ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และสร้างความเข้าใจกับบุคลากร 11.อบจ. ควรซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระบบของ อบจ. 12.อบจ. ควรพัฒนาความพร้อมด้านการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 13.สธ. ควรร่วมกับ สบข. และสถาบันการศึกษาทางด้านสุขภาพอื่น ๆ ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ 14.อบจ. ควรจัดทำแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน และค่าอื่น ๆ ตามสิทธิประโยชน์ 15.ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการให้บริการ 16.หน่วยงานต่าง ๆ ใน สธ. ต้องเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาทางวิชาการ</p>	
<p>หมอลืมผ้าก๊อชหลังผ่าตัดในมดลูก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ (อีช้อชี่ข่าว, Drama Addict) เว็บไซต์ (ผจก., คมชัดลึก, ข่าวสด, brighttv, nation, amarin, ch3plus, CH7, ONE31, workpoint23)</p> <p>- เพจ อีช้อชี่ข่าว โพสต์ข้อความว่า เหตุเกิดขึ้นภายในรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แพทย์ลืมผ้าก๊อชไว้ภายในมดลูก หลังการผ่าตัดจนติดเชื้อ ทั้งนี้ ทางแพทย์ผู้ทำการรักษาบอกปิด ระเบิดติดเชื้อเอง ต่อมา มีรายงานว่าผู้ป่วยไออย่างแรงและผ้าก๊อชได้หลุดออกมาจากช่องคลอด ยาวกว่า 2 เมตร ก่อนจะขอกลับไปรักษาที่รพ.เดิม แต่ทางรพ.ไม่ยอมให้เข้าการรักษา สุดท้ายญาติจะนำเรื่องที่เกิดขึ้นไปแจ้งกับทางสื่อ รพ.จึงยอมให้ใช้สิทธิ์ในการรักษา ถ้าสูตรพ.ออกมายอมรับผิดเพราะเกิดจากความผิดพลาดของจนท. แต่แพทย์ที่ทำการผ่าตัดยังไม่มีการชี้แจงว่าจะเข้ามาขอโทษผู้ป่วย</p>	
<p>ผู้บำบัดยาหลบหนี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ch3plus, ch7)</p> <p>- นายสมโชค หนูเชื้อ ปลัดอำเภอเหนือคลอง จ.กระบี่ รับแจ้งมีผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดอาการติดยาเสพติดหลบหนีออกจากปอเนาะเกาะศรีบอยา กว่า 30 คน จนท.ตำรวจ สภ.คลองขนาน นำกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบ คุมตัวผู้หลบหนีกลับเข้าปอเนาะได้เกือบ 20 คน ขณะที่อีก 14 คน กระโดดลงทะเลว่ายน้ำกลับเข้าฝั่ง จนท.ออกเรือไปรับผู้ป่วยทั้ง 14 คน มาพักที่ สภ.คลองขนาน และให้ติดต่อบุคลากรให้มารับกลับ สาเหตุที่หลบหนีส่วนใหญ่ให้ข้อมูลตรงกันว่าเพราะสภาพความเป็นอยู่ภายในมีความแออัด และมีการลงโทษรุนแรง บางรายบำบัดเสร็จไม่ให้ออก อยู่ภายใน 1 ปี</p>	